

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

01. Thu Ngân. Bàn giao đối tượng truy nã người Trung Quốc//An ninh Thủ đô. - 2023. - Ngày 15 tháng 12. - Tr.15.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp bàn giao công dân Trung Quốc tên là Cai Zengfu (sinh năm 1979, trú tại tỉnh Phúc Kiến) đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 31/10/2023, được phát hiện tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tiến hành xác minh các thông tin liên quan đến Cai Zengfu. Kết quả xác định: Cai Zengfu đang bị Công an thành phố Nghi Xuân, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc truy nã về tội khai khống thuế giá trị gia tăng đặc biệt. Sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật, Công an tỉnh Hưng Yên đã xử lý vi phạm hành chính đối với Cai Zengfu về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh. Ngày 13/12/2023, Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức việc áp giải Cai Zengfu lên cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn và phối hợp với Cục Đối ngoại Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tiến hành bàn giao cho phía Trung Quốc. Quá trình quản lý, bàn giao bảo đảm an ninh, an toàn và yêu cầu pháp luật, nghiệp vụ, chính trị, ngoại giao.

ĐC.226

02. Thanh Hà. Triển khai dự án Vieo85 giai đoạn 2 tại tỉnh Hưng Yên: Thu hút sự quan tâm, vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và toàn xã hội//Người cao tuổi. - 2023. - Ngày 20 tháng 12. - Tr.4.

Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi quốc tế (HAI) đã tham quan mô hình Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Đây là CLB Được thành lập ngày 16/8/2023 theo Dự án VIE085 (Hỗ trợ NCT thiết thời thông qua nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở Việt Nam - giai đoạn 2) do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ. Sau 3 tháng hoạt động, CLB đã thu hút 56 thành viên. Trong đó, thành viên từ 60 tuổi trở lên chiếm 73%; thành viên có hoàn cảnh đặc biệt chiếm 71%. Từ khi thành lập, CLB duy trì tốt các nội dung hoạt động như chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập, văn hóa - văn nghệ, hỗ trợ cộng đồng...Đặc biệt, CLB còn phối hợp khám, tư vấn sức khỏe cho 100 người là thành viên CLB và người cao tuổi trong cộng đồng; theo dõi sức khỏe thường xuyên cho 100% số thành viên; duy trì tốt hoạt động của câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, văn nghệ, tổ tình nguyện viên chăm sóc tại nhà; cho 12 thành viên vay vốn để phát triển kinh tế; hỗ trợ 10 trường hợp khó khăn đột xuất...

ĐC.258

KINH TẾ

03. Nguyễn Hải Tiên. Trình diễn mô hình nông nghiệp theo hướng hữu cơ//Báo Nông nghiệp Việt Nam. - 2023. - Ngày 22 tháng 12. - Tr.11.

Thực hiện Đề án "Hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030", Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hưng Yên đã phối hợp với một số địa phương trên địa bàn xây dựng mô hình sản xuất lúa và rau quả theo hướng hữu cơ. Tổng diện tích thực hiện 12ha, gồm 10ha lúa gieo cấy tại xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm; 2ha dưa chuột và một số rau ăn lá ở xã Tống Trân, huyện Phù Cừ. Các giống cây trồng của mô hình đều không thuộc dòng biến đổi gen, được chọn tạo trong nước hoặc nhập khẩu như lúa nếp thơm Hưng Yên, rau mồng tơi, cải ngồng dưa chuột Khasib (Hà Lan), Maya (Israel). Kết quả, các mô hình đều đảm bảo tiến độ sản xuất, gieo trồng đúng mùa vụ, chăm sóc đúng kỹ thuật, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, chất lượng sản phẩm cao, đạt các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam số 11041-2:2017/TCVN - Nông nghiệp hữu cơ. Sản phẩm nông sản của mô hình bán được giá cao hơn các sản phẩm không sản xuất theo hướng hữu cơ từ 1,5 - 4 lần, tạo được sự tin tưởng trong cộng đồng người tiêu dùng, khích lệ nhà nông áp dụng mở rộng diện tích gieo trồng. Hiện tại, Sở NN&PTNT Hưng Yên đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chuyển đổi các vùng trình diễn sang sản xuất hữu cơ, dự kiến năm 2024 sẽ hoàn thành và cấp giấy chứng nhận.

ĐC.424

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO

04. Phạm Văn Khởi. Hưng Yên - Nâng cao chất lượng dân số nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp//Gia đình và Xã hội. - 2023. - Ngày 16 tháng 12. - Tr.20.

Trong những năm qua, công tác dân số tại Hưng Yên được các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo, đầu tư về nhân lực, vật lực và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, cơ cấu dân số trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến từ cơ cấu dân số phụ thuộc sang cơ cấu dân số vàng với tỷ lệ người trong độ tuổi lao động cao. Tuổi thọ trung bình tăng, tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong mẹ và trẻ em giảm; hầu hết các bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh, toàn tỉnh có 8.934 trẻ em được sàng lọc sơ sinh; tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt hơn 70%...Năm 2023, Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã tích cực triển khai hiệu quả các chương trình: Mở rộng tầm soát, chuẩn đoán và điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn

nhân; chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thành niên; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh...

ĐC.61

NHÂN VẬT

05. Anh Chi. 28 tuổi đời là mãi mãi//Văn nghệ. - 2023. - Ngày 23 tháng 12. - Tr.8-9.

Nhà văn, Nhà báo, Liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý sinh ngày 19/4/1941 tại Hà Nội, quê gốc ở thôn Phú Thị, xã Mỹ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Bà sinh ra trong một dòng tộc trí thức, nghệ sĩ giàu lòng yêu nước. Dương Thị Xuân Quý hy sinh khi còn rất trẻ (28 tuổi), nhưng những tác phẩm thể hiện tài năng, khát vọng, ý chí và sự hy sinh phi thường của bà luôn còn mãi. Tên tuổi, sự nghiệp của Dương Thị Xuân Quý đã đi vào ký ức của người đọc qua một số tác phẩm giá trị: “Về làng” (truyện ngắn đầu tay-1960), “Chỗ đứng” (tập truyện ngắn-1968), “Hoa rừng” (gồm các truyện ngắn, bút ký viết trên miền Bắc và trong thời kỳ ở miền Nam). Dương Thị Xuân Quý được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật năm 2007.

ĐC.04(92)